






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563  

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - -ไม่มา- 
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - -ไม่มา- 
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 - -ไม่มา- 
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 - -ไม่มา- 
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นางเพ็ญชิสา บัวเล็ก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 เพ็ญชิสา บัวเล็ก  
8 นายอุดม ศรีคง สารวัตรก านัน อุดม ศรีคง  
9 นายฉลอง โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิสุวรรณ  

10 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
11 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  



 
- 2 - 

ผู้มาประชุม  จ านวน 12 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 4 คน 
   1. นายยม ชุ่มยิ้ม   สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 1 
   2. นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 1 
   3. นายสมพงษ์ สุขทอง  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 2 
   4. นายศิริชัย ตันเจริญ  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 2 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 12 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

ประธาน สภ าอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ลส ายท องกล่ า ว เปิ ด ก ารป ระชุ ม                    
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ   1.1 นางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินจ านวน 150 ตารางวา  
ประธานสภา ฯ (ตรงข้ามวัดโบสถ์) เพ่ือสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5               
  
นายสหเดช ฯ   นางส าราญ พร้อมไธสง อุทิศที่ดินจ านวน 150 ตารางวา  
ประธานสภา ฯ (ตรงข้ามวัดโบสถ์) เพ่ือสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5               
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 
    เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

/เรื่องเสนอ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ   3.1 การเช่าที่ดินของวัดพายทองเพ่ือด าเนินการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล 
ประธานสภา ฯ พร้อมก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร                  

ค่าเช่าปีละ 4,000 บาท                
   
นายสหเดช ฯ   การเช่าที่ดินของวัดพายทองเพ่ือด าเนินการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล 
ประธานสภา ฯ พร้อมก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร                  

ค่าเช่าปีละ 4 ,000 บาท เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯชี้แจง
รายละเอียด ต่อที่ประชุม   

 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ   ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
  การเช่าที่ดินของวัดพายทองเพ่ือด าเนินการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง

ระบบประปาขนาดใหญ่  หอถั งสู ง ขนาด  30  ลู กบาศก์ เมตร  เนื่ องจาก                  
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองและที่ดินสาธารณะ             
 ยังไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน        
 ของประชาชนให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างระบบประปา            
 และวัดพายทองมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนาและยังเป็น 
 ศูนย์กลางของหมู่บ้าน จึงขอเช่าที่วัดพายทอง เพ่ือก่อสร้างระบบประปา 

           
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมอีกไหม ถ้าไม่มีขอมติ 
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการเช่าที่ดินของวัดพายทองเพ่ือด าเนินการ 
   ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  หอถังสูง              
   ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ค่าเช่าปี 4,000 บาท  
    เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายสหเดช ฯ   3.2 การส่งมอบกิจการประปาบ้านพายทอง ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภา ฯ  สายทอง เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
    

   

/การส่งมอบ... 
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นายสหเดช ฯ   การส่งมอบกิจการประปาบ้านพายทอง ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภา ฯ  สายทอง เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ การส่งมอบกิจการประปาบ้านพายทอง
นายก อบต. ฯ  ตามที่อ าเภอป่าโมกได้เรียกประชุม ประปาบ้านพายทองจะมอบมาตรน้ าประปา      
   กว่า 2,000 มาตร ให้แต่ในบัญชีส่งมอบไม่มีรายการมาตรน้ า ผมเลยยังไม่ได้เซ็นต์
   รับการส่งมอบ  
 
ที่ประชุม  รับทราบและขอลงมติในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
 
นายสหเดช ฯ   3.3 การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... 
 
นายสหเดช ฯ   การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาระบบประปา เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
   ผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอให้นายวศิน สุพรรณไพ ต าแหน่ง นิติกร เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต. ฯ  รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายวศินฯ   กระผม นายวศิน สุพรรณไพ ต าแหน่ง นิติกร ขอชี้แจงดังนี้ 
นิติกร   ตามที่ประปาบ้านพายทองได้ส่งมอบกิจการประปาบ้านพายทอง ให้องค์การบริหาร
   ส่วนต าบลสายทองบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และองค์การ          
   บริหารส่วนต าบลสายทองได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่อ าเภอได้ สั่ งการคือ           
   จัดท าประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม
   ประชาคม 603 คน และตอบแบบสอบถาม จึงได้เสนอร่างฯเพ่ือให้สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลสายทอง ให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดแจกให้ทุกท่านแล้ว) 
 
 

/ ตามที่... 
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นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นายวศิน สุพรรณไพ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอ 
ประธานสภา ฯ ให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารกิจการประปาและบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ......

นั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2       
พ.ศ 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น              
3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ รวดเดียวก็ได้              
จึงขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองชี้แจงระเบียบฯ ต่อที่ประชุม 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ดิฉัน นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ต าแหน่ง ปลัด อบตและเลขาสภา ฯ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ขอชี้แจงดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2554 ข้อ 54 , 59 ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 วาระ          
คือวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติและร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ ในวาระที่ 2            
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติวาระที่ 3             
ไม่มีการอภิปรายเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ          
ก ารป ระชุ ม สภ าท้ อ งถิ่ น  พ .ศ  2543 ข้ อ  54 , 59 และข้ อ  103 , 110               
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติจ านวน 3 ถึง 7 คน การเลือกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ 2554 ข้อ 8  

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ต าแหน่ง ปลัด อบตและเลขาสภา ฯ          
ประธานสภา ฯ ได้ชี้แจงมานั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะ

เลือกกรรมการแปรญัตติกี่คนและเสนอชื่อสมาชิกที่เหมาะสมเพ่ือท าหน้าที่ต่อไป 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/กระผม... 
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นายวิโรจน์ ฯ   กระผม นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.3  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน ครับ 

 
นายสหเดช ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอมากกว่า 3 ท่านหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภา ฯ มากกว่า 3 ท่าน ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่ นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน    
   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายสหเดช ฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
ประธานสภา ฯ   

 
นายส าราญ ฯ   กระผม นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภาฯ ม.8 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.8  นายมานะศิลป์  คงเจริญ สมาชิกหมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
นายสหเดช ฯ   ผม ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
ที่ประชุม    1. นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภาหมู่ 5  ผู้รับรอง  
    2. นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภาหมู่ 7  ผู้รับรอง 
 
นายสหเดช ฯ   มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและมีผู้รับรอง 2 คนครบตาม
ประธานสภา ฯ  ระเบียบหากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภาฯหมู่ 5  
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1    
   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 

/ต่อไป... 
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นายสหเดช ฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
ประธานสภา ฯ   

 
นายทวีฯ   กระผม นายทวี กันภัย สมาชิกสภาฯ ม. 7 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.7  นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกหมู่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
นายสหเดช ฯ   ผม ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
ที่ประชุม    1. นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภาหมู่ 3  ผู้รับรอง  
    2. นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาหมู่ 4  ผู้รับรอง 
 
นายสหเดช ฯ   มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและมีผู้รับรอง 2 คนครบตาม
ประธานสภา ฯ  ระเบียบหากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกผมขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายณรงค ์ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯหมู่ 8   
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2    
   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายสหเดช ฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
ประธานสภา ฯ   

 
นางสมหมายฯ   ดิฉัน นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภาฯ ม. 6 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.6  นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกหมู่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
นายสหเดช ฯ   ผม ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
ที่ประชุม    1. นายณรงค์ ศรีสวสัดิ์ สมาชิกสภาหมู่ 8  ผู้รับรอง  
    2. นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภาหมู่ 8  ผู้รับรอง 
 
 
 

/มีผู้เสนอ... 
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นายสหเดช ฯ   มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและมีผู้รับรอง 2 คนครบตาม
ประธานสภา ฯ  ระเบียบหากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกผมขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯหมู่ 3   
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 3    
   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ก าหนดวันประชุมกับเลขาสภาฯ
ประธานสภา ฯ  เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
   และขอให้ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการ          
   ประปาและการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.... ให้แล้วเสร็จโดยก าหนดให้ยื่นค า
   แปรญัตติตามแบบฟอร์มขอการแปรญัตตินั้น และให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า          
   แปรญัตติของร่างข้อบัญญัติฯ ขอให้เลขาสภาฯนัดวันประชุมได้เลย  
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ขอก าหนดวันประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ             
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563                 

เวลา 13 .00 น . ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลสายทอง                 
เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ขอให้ส่งค าแปรญัตติให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและคณะกรรมการ 
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ แปรญัตติ ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี

ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสายทอง 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
นายสหเดช ฯ   3.4 การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง
ประธานสภา ฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 
 

/การให้ความ... 
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นายสหเดช ฯ   การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง
ประธานสภา ฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 
  เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
นายก อบต. ฯ  ในการจัดท าข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปาประจ าป ี           
   พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   สายทองทุกท่าน ตรวจดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 
    1. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
      หมวดรายได้จากการจ าหน่ายน้ า          ประมาณการ 200,000 บาท 
      ประมาณการรายจ่าย   ประมาณการ 200,000 บาท 
      แผนงานการพาณิชย์ 
      งานกิจการประปา 
      งบด าเนินงาน    เป็นเงิน 200,000 บาท 
      ค่าใช้สอย 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน 40,000 บาท 
      ค่าวัสดุ  
      1. วัสดุส านักงาน    เป็นเงิน 10,000 บาท 
      2. วัสดุก่อสร้าง   เป็นเงิน 30,000 บาท 
      ค่าสาธารณูปโภค   เป็นเงิน 50,000 บาท 
     ค่าไฟฟ้า    เป็นเงิน 50,000 บาท 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองได้ชี้แจงแถลงร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเฉพาะกิจการประปาประจ าปี  พ.ศ 2563 เรียบร้อย
   แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองท่านใดจะอธิบายอีกหรือไม่   
   หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการในร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 1 ขั้นรับ
   หลักการหรือไม่ 
 
 

/เห็นชอบ... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง       
ได้ชี้แจงแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเฉพาะกิจการประปา
ประจ าปี พ.ศ 2563 

   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   ล าดับต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ 
ประธานสภา ฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 ขอให้เสนอ

ชื่อสมาชิกเพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เฉพาะกิจการประปาประจ าปี พ.ศ 2563 

 
นายอ านวยฯ   กระผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม. 4 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.7  คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

กิจการประปา 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นายอ านวย เฉลิมฤกษ์  สมาชิกสภาฯ ม. 4 เสนอมานั้นมีสมาชิก
ประธานสภา ฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่
   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่ นายอ านวย เฉลิมฤกษ์  สมาชิกสภาฯ ม. 4 

เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างข้อบัญญัติกิจการประปา 

   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   กระผม ขอนัดประชุมเพ่ือลงมติในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิและ วาระท่ี 3  
ประธานสภา ฯ ขั้นลงมติ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

/3.5 การปรับปรุง... 
 
 



- 11 – 
 

นายสหเดช ฯ   3.5 การปรับปรุงแผนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ครั้งที่ 3  
ประธานสภา ฯ พ. ศ. 2561 - 2565  
 
นายสหเดช ฯ   การปรับปรุงแผนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ครั้งที่ 3  
ประธานสภา ฯ  พ. ศ. 2561 - 2565 เป็นเรื่องเก่ียวกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจง 
   รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอให้นางสาวพรเพ็ญ ทองดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
นายก อบต. ฯ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวพรเพ็ญฯ   ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น แก้ไข เพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่  4 พ.ศ 2562 และหนังสือสั่งการที่            
มท 0810.9/ว2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น             
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารที่
แจกให้ทุกท่านแล้ว) 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การปรับปรุงแผนเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี

ครั้งที่ 3 พ. ศ. 2561 – 2565 
   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.6 ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
ประธานสภา ฯ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เป็นเงิน 1,900,000 บาท  

  
นายสหเดช ฯ   ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
ประธานสภา ฯ  พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
   ผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
  
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงดังนี้  ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อ 
นายก อบต. ฯ รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้ งเครื่องตัดหญ้ าไหล่ทาง เนื่ องจากประปา           

บ้านพายทองโอนกิจการประปามาให้องค์การบริหารส่วนต าบลสายทองบริหาร                   
 

/จึงจ าเป็น... 
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 จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะน าเงินมาก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ แบบบาดาล

ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อรถ

ฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง 
   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประเภท เงินทุนส ารองสะสม 
ประธานสภา ฯ เป็นเงิน 4,010,000 บาท 

 
นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประเภท เงินทุนส ารองสะสม 
ประธานสภา ฯ  เป็นเงิน 4,010,000 บาท ดังนี้ 
   3.7.1. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง                  
            ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 5 เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
   3.7.2. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง                 
            ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 1 เป็นเงิน 1,010,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประเภท เงินทุนส ารอง
สะสม  

   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
    
นายสหเดช ฯ   3.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ประจ าปี 2563 
ประธานสภา ฯ   
 
นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ประจ าปี 2563 
ประธานสภา ฯ  ดังนี้ 
   3.8.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง 
           ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 1 เป็นเงิน 1,990,000 บาท 
    (หมายเหตุ น าข้อ 3.7.2 + 3.8.1 จะได้เงิน 3,000,000 บาท) 
    

/เห็นชอบ... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 
ประจ าปี 2563 

   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   3.9 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ฯ  

 
นายสหเดช ฯ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ฯ ดังนี้ 
   กองการศึกษา/งบบุคลากร 
   เงินประจ าต าแหน่ง  เป็นเงิน 42,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน   เป็นเงิน 42,000 บาท 
   ช่วยเหลือการศึกษา  เป็นเงิน 15,000 บาท  
   งบด าเนินงาน 
   โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เป็นเงิน 1,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงการจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง เป็นเงิน 200,000 บาท 
   กองช่าง/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน 100,000 บาท 
   ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   โครงการถมดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปา หมู่ 5 (ตรงข้ามวัดโบสถ์) 
   เป็นเงิน เป็นเงิน 400,000 บาท 
 
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมอีกไหม ถ้าไม่มีขอมติ 
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

/เรื่องอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอ านวยฯ   กระผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม. 4 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.4  1. เรื่องน้ าประปาขอให้ด าเนินการเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องส าคัญกับประชาชน 
   2. ขอเสนอให้มีโต๊ะรับแขก 
 
นายฉลองฯ   กระผม นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 ขอสอบถามว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  1. สถานะการคลังสามารถจ่ายขาดเงินได้หรือไม่ 
   2. วาระการประชุมไม่มีแจกให้  

นายเชาวลิตฯ   กระผม นายเชาวลิต วงศ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7 ขอสอบถามว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7  1. ยังไม่มีการลงมติรับโอนกิจการประปา  
   2. ประปาขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ าไดท้ั้งหมดกี่ครัวเรือน  
   3. การจดมิเตอร์น้ า จดวันไหนเป็นวันแรก เพราะจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ  
   4. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองไปส ารวจผู้ที่ได้รับความ 
   เดือดร้อนจากน้ าประปาด้วยตัวเอง และแบบค าร้องไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ  
    5. ถังขยะหมู่ท่ี 7 มีไม่เพียงพอ และการเก็บขยะเก็บวันไหนบ้าง  
   6. การบุกรุกที่สาธารณะผมได้มาเขียนค าร้องแล้ว 
 
นายประทีปฯ   กระผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอเสนอ 
ก านันฯ   1. การทีท่ าอะไรก็ขอให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด 
   2. เรื่องรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าประปา พอเข้าไปส ารวจแล้ว            
   บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ 
   3. ที่ดินสาธารณะหมู่ที ่7 ขอให้ นายก ด าเนินการเฉพาะหมู่ที่ร้องเรียน  
   4. เอกสารที่แจกในที่ประชุมขอให้แจก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วย   
 
นายสมศักดิ์ ฯ   กระผม ขอชี้แจงดังนี้   
นายก อบต. ฯ  1. เรื่องรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าประปา ขอให้ไปชี้แจงให้ 
   ประชาชนทราบด้วยว่า มันเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนจะขอยกเว้นระเบียบการจัดซื้อ
   จัดจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และขอให้น ามาส่งในวันพรุ่งนี้เช้า ผมจะน าไปเสนอ
   ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
    
 

/2.ประปา... 
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  2. ประปาขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สามารถจ่ายน้ าได้ทั้งหมดประมาณ  
     350 ครัวเรือน สร้างระบบประปา 2 หมู่จะสามารถใช้ในได้ประมาณ                
     700 ครัวเรือน และยังมีประปาหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ช่วยส่งแรงดันน้ าให้พอใช้ 
     3. การเก็บขยะ เก็บอาทิตย์ละ 2 วัน คือวันจันทร์กับวันศุกร์ 
     4. ที่สาธารณะ ผม จะตั้งงบประมาณรายจ่ายส ารวจทั้งต าบล 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
    
นางสาวอุบลฯ   ดิฉัน นางสาวอุบล เฉลิมจักร์ ต าแหน่ง รองนายก อบต.สายทอง  
รองนายกฯ  ขอชี้แจงว่า เบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจกให้กับทุกท่าน เป็นเบอร์ที่สามารถโทรติดต่อได้
   เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นางสาววราภรณ์ฯ  ดิฉัน นางสาววราภรณ์ ชัยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน 
นักวิชาการคลังฯ  ผู้อ านวยการกองคลัง ขออธิบายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ    
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนิน  
      การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่  
      ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
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   ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563  
   = 7,423,051.88 บาท  
   หัก 1. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย = 2,221,000 บาท 
       2. ส ารองงบบุคลากร    = 2,304,780 บาท  
       3. ส ารองสาธารณภัย    = 2,800,000 บาท 
   คงเหลือเงินสะสมสามารถน าไปใช้ได้ = 97,271.88 บาท  

ตามมติที่ประชุมสภาฯข้างต้นได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม               
ค่ า จั ด ซื้ อ ร ถ ฟ า ร์ ม แ ท ร ก เต อ ร์ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง เค รื่ อ ง ตั ด ห ญ้ า ไห ล่ ท า ง                            
จ านวน 1,900,000 บาท  
ดังนั้นจะมเีงินสะสมสามารถน าไปใช้ได้ทั้งสิ้น เป็นจ านวน 1,997,271.88 บาท 
และในส่วนของเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย               
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)        
พ.ศ. 2561  ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  
เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนส ารองสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  

ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย
ละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่าย
ในภายใต้เงื่อนไขข้อ  89 (1)  โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  2563  
ดังนี้   
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ  วันที่  16  มิถุนายน  2563 9,149,906.90 

   หัก 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 4,200,000.- 
                     (28,000,000 x 15%) 
   เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินที่อาจน าไปใช้ได้  4,949,906.90 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

/นายสหเดชฯ... 
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นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
       

 
 

    (ลงชื่อ)     ธัญทพิย์ แช่มประเสริฐ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 

        (ลงชื่อ)      สหเดช แก้วมะณี            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)    มานะศิลป์ คงเจริญ ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)           ทวี กันภัย       ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 


